

สรุปมติการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
<p>ระเบียบวาระที่ 1</p> <p>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p>	<p>- ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เตรียมความพร้อมเปิดหอผู้ป่วยเพื่อรองรับการรักษาโควิด-19 เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นหลังจากเทศกาลสงกรานต์ 2565 นี้ โดยหอผู้ป่วยโควิด-19 จะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2565 จำนวน 150 เตียง แบ่งเป็นหอผู้ป่วยหญิง 74 เตียง และหอผู้ป่วยชาย 76 เตียง ที่อาคาร B และ C ชั้น 5 โดยเน้นการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว และกลุ่ม 608 ตามแนวทางการรักษาของกรมการแพทย์ ทั้งนี้ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยได้ทุกสิทธิ์ และประมาณสิ้นเดือนมิถุนายน 2565 แผนกผู้ป่วยในจะสามารถให้บริการได้ถึง 270 เตียง 2. ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ 1 ด้านขวออุทยานพฤกษศาสตร์ ฝั่งโรงสูบน้ำประปา จากบ้านพักรับรองจนถึงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้ว ทำให้พื้นที่บริเวณโดยรอบอย่างสวยงาม 3. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 เบื้องต้นจำนวน 1,787,390,000 บาท 4. การสำรวจผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2564 ทั้ง 3 ภาคการศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปี โดยเฉพาะชั้นปีที่ 1 ขอให้คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประสานกับผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ว่ามีนักศึกษามีผลการศึกษาดำเนินการต่ำกว่าเกณฑ์จำนวนเท่าไร เพื่อจะได้หาแนวทางช่วยเหลือและดูแลนักศึกษากลุ่มดังกล่าวต่อไป 5. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทำแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยขอให้หน่วยงานจัดทำและตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและสอดคล้องตามตัวชี้วัดและการแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณะบนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย 	-	-

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ได้สะดวกและรวดเร็ว ภายใต้ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยการ ส่ง URL เว็บไซต์ของแต่ละตัวชี้วัดในแบบรายงานแล้วได้เวียนแจ้งทางระบบ DOMs ไปแล้วด้วยนั้น โดยขอให้ผู้ดูแล/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามตัวชี้วัดและให้ผู้บริหารอนุมัติ ก่อนนำส่งหน่วยตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565</p> <p>อธิการบดีได้ให้แนวทางเพิ่มเติมว่า ควรมีการเป็นกลองรับฟังความคิดเห็น/กลองรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นและหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ด้วย</p>		